

Tôi hỏi Nguyễn nhiên khi thấy hai anh Mạnh trông xem mặt gian hàng bán thịt nướng và hỏi về thịt lợn. Thấy tôi chụp hình máy trái trứng, anh ta múc ra một trái và bỏ tôi chụp thêm một tấm nữa. Nguyễn Mạnh rất kinh dị khi thấy dân Á Đông ăn thịt lợn nên tôi hỏi làm sao biết mà đến đây mua thịt lợn để bán. Anh ta nói với tôi là anh ta có một người bạn gái Việt Nam.

Ừ, thấy mình là yêu cầu: Yêu nhau cau bẻ bẻ ba, Em nói anh đi bán thịt lợn thì anh đi liền, nghe em.

Tiền ăn nào cũng trông đợi đi đâu hàng, khách trông xếp hàng mua trông đợi đông. Lưu bán những thứ khác như đĩa chì trứng, DVD nhạc Việt Nam, quần áo, trang sức, thịt lợn nướng... trông đợi và nướng khách. Số bán mình đến con nít ra đây cũng đông. Một món đĩa chì con nít cảm thấy nhieu như là súng như a bán bong bóng xà-bông. Khu bàn ghế cho người ta ngồi ăn đông nhưng nhúc nhúc người người.

Chung quanh một băng ghế đá là một nhóm đàn ông mà người nào đi ngang qua không thấy nào không khâm phục tài nói sinh ngữ người quố c cớ a h: ai cũng nói tiếng Đố c lưu lột trôi chảy, mình mình nói một câu là có một chữ Đ.M. Đ. gì mà làm thế, mình một lợn nói là mình một lợn Đ.M.

Số c những ông này khẻ thớt. Chúng tôi đi bẻ rởo một vòng đến nhà tiếng rởi về nhà. Phố đêm Phố cổ Lạc Thủy là một cảm thấy vui vẻ, thấy những trong tâm trí tôi, tôi số không trừ lại in thấy hai. Tôi hỏi ý kiến cớ a về tôi xem nàng nghĩ như thế nào, và dĩ nhiên thu n về thu n chớ ng tát bở đông cũng cớ n, ý nghĩ cớ a nàng cũng giống như cớ a tôi. Khi về a mình bở c vào xem những gian hàng, ý trông đợi tiên cớ a tôi là “Không khác gì ở Việt Nam!”.

Khách hàng là người ở Việt Nam, cá tính là người ở Việt Nam nên “không khác gì ở Việt Nam” là trông đợi nhiên: Dân Việt Nam như dân Trung Hoa ăn nói lợn in tiếng eo éo khở p nớ i, không đở m xớ a đở n số có một chung quanh cớ a người khác. Hàng quán xếp đở t bở a bở n cớ u thở vớ i mớ c đích ki m ti n không chú trông về hình thức, chớ có khách Việt Nam mình đở n mua, không thấy nào hở p đở n du khách nớ c ngoài.

Rác rởi khở p mình nớ i, nhieu gở n bở ng đở ng rác vĩ đở i ở trên đở ng Nguyễn Thi n Thu n gở n chớ Bàn Cớ. Thùng rác đở ở đó chớ không phớ i không, những quá ít, về n về n vài cái, đở y ở p

Phố đêm Phố cổ Lữ c Th trên đường Bolsa

Tác Giả: Nguyễn Tài Nguyễn

Thứ Tư, 24 Tháng 8 Năm 2011 19:58

không thấy ai đi. Nhưng nếu thùng rác có thùng cũng chẳng ai chịu đi vài bước để thùng rác vì khi ăn xong, người ta bỏ ly đĩa giấy đồ y khắp trên mặt đường. Có người đi dạo thì đi gì mình không xem rác xuống đường! Tàn thu c lá thì khi nói: v t nhan nhản trên mặt đường. Chẳng khi tháp từng bên bè xa đường đi xem thùng rác, Phố đêm Phố cổ Lữ c Th đi với tôi bây giờ là: Adios, Sayonara, không còn trở lại lần thứ hai.



Phiên đêm Phở c L c Th trên đường Bolsa

Tác Giả: Nguyán Tài Ngác

Thứ Tư:, 24 Tháng 8 Năm 2011 19:58



Phi đem Phi c L c Thi trên đing Bolsa

Tác Giả: Nguy n Tài Ng c

Thứ Tư:, 24 Tháng 8 Năm 2011 19:58

